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การเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการพัฒนา
เมืองเลย ระหว่างปี พ.ศ. 2498-2524
The visit to the people of King Bhumibol Adulyadej 
and development in Loei During 2498-2524 BE.
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บทคัดย่อ
 บทความนี้อธิบายถึงการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในปี พ.ศ. 2498 ว่าเป็นแรงกระตุ้นส�าคัญในการพัฒนา

ในเมืองเลย และน�าพาความเจรญิรุง่เรอืงมาสูจ่งัหวดัเลยโดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาด้าน

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้ง ถนน ไฟฟ้า การสาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ ซึ่งการพัฒนา

เหล่าน้ีสอดรบักบัทรพัยากรด้านการท่องเทีย่วทีเ่มอืงเลยมอียูม่ากล้นได้เป็นอย่างด ีกระทัง่ส่ง

ผลให้จงัหวดัเลยกลายเป็นจังหวดัทีมี่ศกัยภาพด้านการท่องเทีย่วสงูทีส่ดุแห่งหนึง่ในประเทศ

และภาคอีสาน และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าไปเที่ยวชม 

ค�าส�าคญั: การเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎร, พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล-

อดุลยเดช, เมืองเลย

Abstract
 This article discusses the visit to the people of King BhumibolAdulyadej in 

1955 as a major impetus for development in Loei. And bring prosperity to Loei. In 

particular, the development of basic infrastructure such asroad, electricity, public 

health, education, etc. These developments are consistent with tourism resources 

in the city of Loei is very well. As a result, Loei Province has become one of the top 

tourist destinations in the country and Isan. And a tourist destination to visit.
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บทน�า
 เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า นับตั้งแต่วันที่ 13 เดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช 2559 อันเป็น

ห้วงเวลาแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช ความโศก

เศร้าอาดูรได้แผ่ปกคลุมพสกนิกรชาวไทยไปทุกหมู่เหล่า เนื่องด้วยตลอดระยะเวลา 70 ปี 

ท่ีพระองค์ทรงครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์

ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ทุ ่มเทพระสติปัญญา และตรากตร�าพระวรกายอย่างมิรู้จัก

เหน็ดเหน่ือย เพ่ือช่วยเหลอืและพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนชาวไทยให้มคีวามผาสกุ และ

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง 

 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้เขียนประสงค์เสนอเรื่องราวเก่ียวกับพระราช

กรณยีกิจเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรของพระองค์ท่านทีส่่งผลต่อการพฒันาและความ

เจรญิก้าวหน้าของจังหวดัเลย จงัหวัดเลก็ๆ แห่งหนึง่ในภาคอสีาน เพือ่สดดุพีระเกยีรต ิและ

ตอบแทนพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์ท่านในฐานะพสกนกิรชาวไทยและนกัวชิาการคน

หนึ่ง 

 ในอดตีทีผ่่านมาแม้มีงานศกึษารวบรวมพระราชกรณยีกจิเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่ม

ราษฎรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่นหนังสือ 

“ท�าเป็นธรรม” ของเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โดยความตอนหนึ่งของหนังสือกล่าวว่า 

(เกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 2542: 95)

 “สรุปแล้วการเสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือท�าให้สองพระ

องค์ทรงปีติที่ได้พบเห็นราษฎร ได้รับสั่งสนทนากับราษฎรถึงการครองชีพ ความต้องการที่

แตกต่างกันของแต่ละต�าบล ตลอดจนทรงซักถามข้าราชการที่ปกครองแต่ละจังหวัดนั้นๆ 

และทั้งสองพระองค์ก็ทรงช่วยกันเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้จนหมดสิ้น ถ้าเป็นปัจจุบันข้อมูลเหล่า

นัน้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วกท็รงเกบ็เข้าเครือ่งคอมพวิเตอร์อย่างมรีะเบยีบเป็นหมวด

หมู่อย่างที่ทรงท�ามาแล้วหลายๆ เรื่อง”

 อย่างไรก็ตามงานชิ้นดังกล่าวเป็นเพียงการบันทึกรวบรวมรายละเอียดการเสด็จ

พระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรเท่านั้น มิได้อธิบายถึงผลกระทบของพระราชกรณียกิจของ

พระองค์ท่านต่อพืน้ทีแ่ละผูค้นทีพ่ระองค์ท่านเสดจ็พระราชด�าเนินเยีย่มมากนกั ซึง่บทความ

นีจ้ะอธิบายถงึการเสด็จพระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรของพระองค์ท่านว่าเป็นแรงกระตุน้ส�าคญั

ในการพัฒนาเมืองเลย และน�าพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองเลยอย่างไม่เคยปรากฏมา

ก่อน 
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“เมืองเลย”ก่อนการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 “...เลยเป็นชื่อของจังหวัดๆ หน่ึง ซ่ึงดูตามแผนท่ีสยามแล้ว จะเห็นต้องอยู่ทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมากเพื่อนต่างจังหวัดไม่ค่อยรู้จักชื่อของจังหวัดเลย คล้ายๆ กับ

ประเทศต่างๆ ไม่ค่อยรู้จักประเทศสยามเราฉันน้ัน เพราะเหตุว่าจังหวัดเลยเป็นจังหวัดซึ่ง

ต้ังอยู่ในหุบเขา มีภูมิล�าเนาประกอบไปด้วยป่าดิบ มีไข้ป่าชุกชุม คนต่างถิ่นที่เข้าไปใน

จงัหวดันัน้ใหม่ๆ โดยมากมักเป็นไข้ไม่มากกน้็อย และถ้าไม่หายกต็ายเช่นนี ้จงึท�าให้จงัหวดั

เลยเป็นไซบีเรียของประเทศสยาม ข้าราชการสมยัก่อนเมือ่ได้ทราบข่าวว่า ตนจะถกูย้ายไป

ประจ�าอยู่จงัหวดัเลยแล้ว มกัขวญัหนดีฝ่ีอ บางรายถงึกบัลาออก (ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าเพราะ

กลัวเกินไปละกระมัง สมัยนั้นข้าราชการจึงมักตายด้วยไข้) ข้าราชการต่างถิ่นซึ่งไปประจ�า

อยูจ่งัหวัดนัน้ โดยมากพากนัเข้าใจว่ารฐับาลเนรเทศตน และเนือ่งจากเหตทุีเ่ข้าใจผิดเช่นนี้ 

จงัหวัดเลยจงึไม่เจรญิ ไม่มแีสงสว่างพอทีท่่านซ่ึงเป็นเพือ่นร่วมชาตจิะมองเหน็อวยัวะภายใน

ของจังหวัดเลยได้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร...” (บุญมา เสริฐศรี. 2539: 137)

 ถ้อยความข้างต้น คือปาฐกถาของนายบุญมา เสริฐศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ของจังหวัดเลยคนแรกที่บรรยายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2477 

ซึ่งบุญมาได้เน้นย�้าถึงความไม่ “เจริญ” ในลักษณะต่างๆ ของจังหวัดเลยที่สะท้อนภาพของ

เมืองเลยก่อนการเสด็จพระราชด�าเนินเย่ียมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดช ในปี พ.ศ. 2498 ได้เป็นอย่างดี

 นับตั้งแต่เมืองเลยได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น “เมือง” ในปี พ.ศ.

2396 เป็นต้นมา เมืองเลก็ๆ ทีอ่ดุมไปด้วยขนุเขากระทัง่ได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งทะเล

ภูเขา “แห่งนี้ได้พัฒนาการแปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขปัจจัยแวดล้อมอย่างหลากหลายและ

ซบัซ้อน อย่างไรกต็ามด้วยภมูศิาสตร์ทีต่ัง้ทีห่่างไกลจากศนูย์กลางอ�านาจ และข้อจ�ากดัของ

ระบบราชการ ดังที่บุญมา เสริฐศรี ได้อธิบายไว้ข้างต้น ส่งผลให้ความเจริญของเมืองเลย

เป็นไปอย่างช้าๆ สะท้อนผ่านการขยายตัวของชุมชนในเขตเมืองที่เกาะเกี่ยว กระจุกตัวอยู่

แต่เพียงพื้นที่ราชการเท่านั้น 

 ดังจะเห็นได้จากภายหลังการปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาลเป็นต้นมา ระบบราชการ

สมัยใหม่ จ�าเป็นต้องมีหน่วยงานในการบริหารแยกส่วนงานกัน นับตั้งแต่ที่ว่าการเมือง 

โรงเรียน โรงพยาบาล คุก ตลอดจนสถานที่ราชการอื่นๆ เมื่อเกิดสถานที่ราชการขึ้น การ

ขยายตวัของชมุชนเริม่สมัพนัธ์กบัสถานทีต่ัง้ของสถานทีเ่หล่าน้ี สืบเน่ืองมาถงึปี พ.ศ. 2479 

ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเลยขึ้น (ราชกิจานุเบกษา เล่ม 53. 2479) การ
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ก�าหนดเขตเทศบาลดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแตกต่างระหว่าง “ตัวเมือง

เลย” กบัชนบทรอบนอก กระทัง่เป็นเหตใุห้เมอืงเลยกลายเป็นศนูย์กลางของจงัหวดั ในช่วง

เวลาต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิง่การตัดถนนที่ใช้สญัจรกนัในตวัเมอืง และเร่ิมการวางผังเมือง

อย่างเป็นระบบ 

 ถนนสายหลกัท่ีใช้สญัจรภายในเมืองเลยน้ันมชีือ่คล้องจองกนั เริม่จาก ถนนเจรญิรฐั 

(เส้นทางทีร่ฐัท�าให้เจรญิ) ซึง่เป็นถนนทีเ่ลยีบรมิแม่น�า้เลยตามแนวทศิใต้-เหนอื ถนนพพิฒัน์

มงคล (ความเจรญิทีเ่ป็นมงคล) ทีท่อดตวัจากแม่น�าเลยไปทางทศิตะวนัตกไปเชือ่มกบัถนน 

มะลิวรรณ ถนนสถลเชียงคาน (เส้นทางไปเชียงคาน) ที่ทอดตัวจากกุดป่องไปทางทิศเหนือ

ไปตัดกับถนนพิพัฒน์มงคล ข้ามล�าน�้าหมานแล้วไปสิ้นสุดท่ี ถนนเลย-เชียงคาน ถนน 

ส�าราญวิถี (เส้นทางไปดีแล้ว) เป็นถนนเลียบกุดป่อง ไปทางทิศตะวันตกและสิ้นสุดที่วัดป่า

นาฮุง หรือวัดวิเวกธรรมคุณ ถนนสายนี้มักถูกใช้ในการเข็นศพนักโทษจากคุก ซึ่งเคยตั้งอยู่

โรงเรียนอาชีวะเลยในปัจจุบันไปทิ้งที่ป่าช้าวัดวิเวกธรรมคุณ จึงเรียกถนนนี้ว่าส�าราญวิถี 

หรือทางไปดี และถนนคีรีรัฐ (เส้นทางไปภูเขา) ทอดตัวเลียบริมฝั่งซ้ายล�าน�้าหมานแล้วไป

สิ้นสุดที่แขวงการทางเมืองเลยที่ตั้งอยู่บนเนินสูง ซึ่งการตั้งบ้านเรือนของผู้คนจะกระจาย

ตามแนวถนน โดยเฉพาะบริเวณถนนเจริญรัฐที่จะมีความหนาแน่นมากที่สุด (นพพล แก่ง

จ�าปา และคณะ. 2558: 94-98)

 แม้กระน้ัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลสะเทอืนหรอืสร้างความเปลีย่นแปลงต่อ

เมืองเลยถึงขัน้พลกิฝ่ามอื ความเจรญิของเมอืงเลยเป็นไปอย่างช้าๆ ซึง่การกระจายตวัของ

เมืองในช่วงเวลาน้ี ส่วนใหญ่จะอยู่บรเิวณถนนเจรญิรัฐตามสถานทีร่าชการขยายตวัขึน้ ท�าให้

เมืองเลยเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่โตนักเมื่อเทียบกับอีกหลายเมืองในภูมิภาคเดียวกัน กระทั่ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชนินีาถทรงมพีระมหากรณุาเสดจ็พระราชด�าเนินเยีย่มราษฎรจงัหวดัเลย ในปี พ.ศ. 2498

การเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรเมืองเลยของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2498
 การเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรเป็นพระราชกรณียกิจส�าคัญประการหนึ่งที่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดชทรงปฏบิตัมิาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน โดย

เริม่ต้นต้ังแต่ พ.ศ. 2495 ทีเ่สดจ็เยีย่มราษฎรตามหมู่บ้านต่างๆ ในจงัหวดัภาคกลางเป็นการ

ส่วนพระองค์ได้ทรงทราบถงึสภาพความเป็นอยูต่ลอดจนปัญหาต่างๆ ของราษฎร หลังจาก

นั้น ระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใช้เวลาในการเสด็จเยี่ยม
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ราษฎรในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็นครัง้แรก และนบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้น

มาการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรในแต่ละภูมิภาคได้ทรงปฏิบัติเป็นประเพณีสืบมา 

(ชนิดา ชิตบัณฑิต. 2554: 69-70)

 ส�าหรบัจงัหวัดเลยนัน้ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-

มหาภมิูพลอดลุยเดช โดยพระองค์พระราชทานพระราชด�าริในโครงการต่างๆ เพือ่การพฒันา

ท้องถิ่นและเสด็จมาปฏิบัติพระราชภารกิจตลอดจนเยี่ยมพสกนิกรชาวเลยหลายครั้ง1 ซึ่งใน

บทความนี้จะเน้นการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดเลยครั้งแรก ระหว่างวัน

ที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 โดยข่าวการเสด็จมาครั้งนี้ยังความปิติยินดีและปลาบปลื้ม

แก่ชาวเลยโดยถ้วนหน้า มีรายละเอียดดังนี้ 

 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลาเช้าตรู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ-

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯออกจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นที่ประทับแรม ไป

ประทับเฮลิคอปเตอร์ที่กองทัพอากาศจัดถวายที่สนามหน้าโรงเรียนสนามบิน จังหวัด

ขอนแก่น เพื่อเสด็จขึ้นยอดภูกระดึงท่ามกลางประชาชนที่เฝ้าส่งเสด็จอย่างหนาแน่น

 บนภกูระดงึเสดจ็พระราชด�าเนนิลงจากเฮลิคอปเตอร์พระทีน่ัง่ นายเทียม คมกฤช 

อธิบดีกรมป่าไม้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงาน หลังจากนั้นทั้ง

สองพระองค์เสด็จขึน้ทรงช้างประทับทอดพระเนตรภมูปิระเทศอนัสวยงาม สัตว์และพันธุ์ไม้

บนภูกระดึงที่แปลกตา โดยมีนายทองหนัก สุวรรณสิงห์ ประธานสภาจังหวัดเลย ท�าหน้าที่

เป็นควานช้างพระที่นั่ง จากการสัมภาษณ์คุณทนงซึ่งเป็นลูกชายนายทองหนัก เล่าถึง

เหตุการณ์ช่วงเวลาดังกล่าวว่า (ทนง สุวรรณสิงห์. 2557: สัมภาษณ์)

 “...ในระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ หมายก�าหนดการเสด็จฯเยี่ยมราษฎร

ในจังหวัดเลย และมีหมายก�าหนดการทอดพระเนตรทัศนียภาพบนภูกระดึง พ่อ (นายทอง

หนัก) ได้รบัการตดิต่อจากป่าไม้เขตอดุรซึง่เป็นเพือ่นเมือ่คร้ังเรียนที่โรงเรียนประถมกสิกรรม

ด้วยกัน ให้หาช้างเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถประทบัทอดพระเนตรบนภกูระดงึ จงึได้คดัเลือกช้างของตวัเอง (นายทอง

หนักมีช้างอยู่หลายเชอืกเนือ่งจากเป็น “นายฮ้อยช้าง” ท�าอาชพีรบัจ้างชกัลากไม้) และกลุม่

ผู้มีช้างท่ีท�างานชกัลากไม้ให้ทางราชการเลอืกช้างทีมี่คณุลกัษณะเหมาะสมทีส่ดุ แล้วน�ามา

ซ้อมเดินที่ถนนเจริญรัฐเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้คน ได้ช้างพลายค�าหม่ืนเป็นช้าง

1ในช่วงเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ณ จังหวัดเลย อีก 5 ครั้ง ได้แก่ พ.ศ. 2510, 2512, 2516, 
2520 และ 2524 (ดู นพพล แก่งจ�าปา และคณะ. อ้างแล้ว: 92)
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พระที่นั่ง และนายทองหนักได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ท�าหน้าที่เป็นควานช้าง ซึ่ง

ขณะนั้นมีต�าแหน่งเป็นประธานสภาจังหวัดเลย และให้นายยัน สิริกัญญารัตน์ ไทบ้านก้าง

ปลา เป็นเท้าช้างซ้าย และให้นายฉลาด ดุวิลัย ไทบ้านปากภู เป็นเท้าช้างขวา...”

 มีราษฎรเดินทางขึ้นไปเฝ้าชมพระบารมีเป็นจ�านวนมาก ทรงไต่ถามทุกข์สุขของ

ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยทั่วกัน ภายหลังที่เสวยพระกระยาหารกลางวัน 

เสด็จพระราชด�าเนินออกพระราชทานเสมาและเข็มท่ีระลึกแก่ผู้มีส่วนช่วยเหลือในการรับ

เสด็จ อธิบดีกรมป่าไม้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเชิญเสด็จฯ ทรงปลูกต้นสนเพื่อ

เป็นสิริมงคลแก่สถานที่และเป็นอนุสรณ์การเสด็จพระราชด�าเนินครั้งนี้ และทางราชการได้

ขอพระราชทานต้นสนสามใบให้เป็นต้นไม้ประจ�าจังหวัดเลย (ทนง สุวรรณสิงห์. อ้างแล้ว)

 หลังจากนั้น เวลา 14.00 น. พันต�ารวจเอก ต่อศักดิ์ ยมนาค ผู้ว่าราชการจังหวัด

เลยขณะน้ันได้เตรยีมการรบัเสดจ็ไว้ทีบ้่านสฐีาน อ�าเภอวงัสะพงุ เมือ่เฮลคิอปเตอร์พระทีน่ัง่

จอดบนสนามหน้าโรงเรียนบ้านสฐีาน ทัง้สองพระองค์ได้ทรงพระราชด�าเนนิไต่ถามทุกข์สขุ

ของราษฎร ได้มีราษฎรทลูเกล้าฯ ถวายของป่าแปลกๆ มากมาย เช่น นกเขา ไก่ฟ้า กระจง 

และกล้วยไม้ เป็นต้น และเสดจ็พระราชด�าเนนิโดยรถยนต์ส่วนพระทีน่ัง่ต่อมายังจงัหวดัเลย 

บนเส้นทางเสด็จผ่านทรงโปรดให้แวะสถานเพาะเลี้ยงครั่ง ทรงสนพระทัยกิจการของสถาน

เพาะเลี้ยงครั่งเพราะครั่งเป็นสินค้าออกที่ส�าคัญของประเทศ ควรได้รับการส่งเสริมในการ

ผลิตและการหาตลาด สถิติครั่งที่ส่งออกนอกประเทศในปี 2496 มีมูลค่า 75 ล้านบาท ปี 

2497 มีการส่งออกครั่งเป็นมูลค่า 175 ล้านบาท และปี 2498 เพียงหกเดือน มีมูลค่า 94 

ล้านบาท ทรงซกัถามเจ้าหน้าทีซ่ึง่ได้กราบทลูอธบิายอยูเ่ป็นเวลานานเกอืบคร่ึงชัว่โมง ทรง

พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่อธิบดีกรมป่าไม้ แล้วเสด็จต่อไปยังจังหวัดเลย (กรม

ศิลปากร. 2544) 

 ถนนมายังเมืองเลยเป็นฝุ่นมาก จนถึงปากทางที่ว่าการอ�าเภอวังสะพุง ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน นักเรยีน และประชาชนเฝ้ารบัเสดจ็อย่างคบัคัง่ ซุม้รับเสดจ็จดัท�าไว้อย่างสวยงาม 

มีนาคพ่นน�้าทั้งสองข้าง ซุ ้มดังกล่าวอ�านวยการสร้างโดยนายรังษี ศิริรังษี นายช่าง

ชลประทาน ชาวอ�าเภอวังสะพุง ทูลเกล้าฯถวายของป่า เช่น นกยูง ไก่ฟ้า เลียงผา 

นกเค้าแมว และลิงเล็ก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงโปรดมาก แล้วเสด็จ

ต่อมายังเมืองเลยทรงถึงเมืองเลย เวลา 19.00 น. อากาศเริ่มมืดสลัว สองข้างทางเสด็จฯ 

มีประชาชนตั้งโต๊ะบูชาไว้ริมถนน ส่วนมากจุดธูปเทียนบูชา ท�าให้ได้ภาพแสงเทียนแวววาว

ท่ามกลางบรรยากาศมืดสลัว เป็นภาพงดงามมาก ประชาชนนั่งพนมมือเมื่อรถพระที่นั่ง

ผ่านไป ขบวนรถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านซุ้มรับเสด็จฯที่ท�าด้วยไม้ไผ่รูปป้อม เจดีย์ อย่าง
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สวยงาม เสด็จถึงศาลากลางเป็นเวลาพลบค�่า เสด็จประทับ ณ ปะร�าศาลากลาง ประชาชน

แซ่ซ้องถวายพระพรและคอยเฝ้าชมพระบารมีอยู่เป็นจ�านวนมาก พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หวัทรงมรัีบสัง่ให้ราษฎรกลบัไปพักผ่อนก่อนและให้มาเฝ้าในวนัรุง่ขึน้ เพราะทรง

เป็นห่วงว่าราษฎรจะเหน่ือย เน่ืองจากเป็นเวลาค�่ามากแล้ว แต่ราษฎรส่วนมากต่างพากัน

วนเวียนอยู่บริเวณนั้น หลังจากเสวยพระกระยาหารค�่าแล้ว ได้เสด็จลงทอดพระเนตรการ

แสดงพ้ืนเมือง ซึง่ทางจงัหวดัจดัถวาย ทรงสนใจการแสดงของชาวเขาแห่งอ�าเภอเชยีงคาน

มาก

 ต้ังแต่เช้าตรูว่นัที ่7 พฤศจิกายน ราษฎรชาวจงัหวดัเลยได้คอยเฝ้ารบัเสดจ็เพือ่ชม

พระบารมีอย่างใกล้ชิด การรับเสด็จเป็นไปอย่างเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือกันอย่างดีของ

พันต�ารวจเอกต่อศักดิ์ ยมนาค ผู้ว่าราชการจังหวัด นายเชาว์ พงษ์ประดิษฐ์ นายอ�าเภอ

เมอืงเลย พนัต�ารวจตรเีสวก พรหมบุร ีผูก้�ากับการต�ารวจภธูรจงัหวดัเลย และคณะกรรมการ

จังหวัด ตลอดจนพ่อค้าประชาชนทุกคนได้เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ

พลบัพลา พันต�ารวจเอกต่อศกัดิ ์ยมนาค ผูว่้าราชการจงัหวดั กราบบงัคมทลูรายงานสภาพ

จังหวัดความว่า (กรมศิลปากร. อ้างแล้ว)

 “...ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี

และประชาชนในจังหวัดเลย ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณา

แสดงความปีตโิสมนัสในโอกาสที่ใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาททัง้สองพระองค์ได้ทรงอตุส่าห์เสดจ็

โดยพระราชพาหนะต่างๆ ฝ่าความยากล�าบากในการเดินทางจนมาปรากฏพระองค์ให้ข้า-

พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายความจงรักภักดีและชม

พระบญุญาบารม ีณ บดันี ้นบัว่าเป็นพระมหากรณุาธคิณุล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาทีสุ่ดมไิด้ 

ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายรู้สึกปลื้มปีติท่ีจะพรรณนาให้สมกับความจริงใจของบรรดาข้า

พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ซึ่งมีมาหลายสิบปีได้ปรากฏเป็นความจริงขึ้นแล้ว และจะเป็นภาพ

ประทบัใจแก่บรรดาข้าพระพทุธเจ้าไปจนตลอดชวีติ ข้าพระพทุธเจ้าทัง้หลายต่างซาบซึง้ใน

พระมหากรณุาอย่างล้นเกล้าล้นกระหม่อม เพราะจงัหวดัเลยเป็นจงัหวัดทรุกันดารทีสุ่ด การ

ไปมาไม่สะดวก เนื่องจากห่างไกลเส้นทางรถไฟมาก ทางรถยนต์ก็เพิ่งสร้างและเปิดให้ไป

มาเมื่อ 3-4 ปีมานี้เอง จึงไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ของชาติไทยมาก่อนว่า มีพระมหา

กษัตริย์ของประเทศไทยพระองค์ใดได้เสด็จมาถึงโดยเฉพาะการเสด็จมาเยี่ยมเยียนจังหวัด

เลยในครั้งนี้ก็ปรากฏว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาด้วยความยาก

ล�าบากเป็นอันมาก คือ ต้องเสด็จโดยทางรถไฟและเคร่ืองบิน ข้าพระพุทธเจ้าจึงหวังด้วย

เกล้าด้วยกระหม่อมว่าใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาทคงจะได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพทัว่ๆ ไปของ
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จงัหวัดเลยว่ามีสภาพเป็นอย่างไร จงัหวดัเลยเป็นจงัหวดัทีต่ัง้อยูบ่นทีร่าบสงูและเตม็ไปด้วย

ป่าเขา ที่ต้ังตัวจังหวัดอยู่บนพื้นที่ราบซึ่งล้อมไปด้วยภูเขา สูงกว่าระดับน�้าทะเลประมาณ 

400 เมตร อยู่ห่างจากกรงุเทพมหานครไปประมาณ 425 กโิลเมตร มเีนือ้ทีจั่งหวดัประมาณ 

11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรส�ารวจครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2490 มีจ�านวน 134,012 

คน หรือเฉลี่ยแล้ว 12 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร นับว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยและ

ยังมีเนื้อที่ว่างเปล่าอีกมาก ในฤดูร้อนอากาศร้อนจัด และหลังเที่ยงคืนไปแล้วอากาศหนาว

เย็น ในฤดูหนาวอุณหภูมิลดต�่าถึง 30 องศาฟาเรนไฮต์ มีหมอกลงจัด บางวันหมอกอยู่ถึง

เวลา 9.00 น. กล่าวถึงอาชีพส�าคัญของราษฎรจังหวัดนี้คือ การท�านา ท�าไร่ฝ้าย ไร่พริก ไร่

ยาสบู ไร่ข้าวโพด และถัว่งา ซ่ึงปรากฏว่าได้ผลดี เพราะพืน้ดนิมปีุย๋ธรรมชาต ิส่วนการปลกู

ต้นไม้ผลไม้ต่างๆ น้อย สุดท้ายนี้ขออัญเชิญอ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงอภิบาลรักษาให้

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งสองพระองค์ทรงพระเกษมส�าราญตลอดทุกทิพาราตรีกาล ม ี

พระชนมายุยืนนานนับด้วยร้อยพรรษา แม้มีพระประสงค์สิ่งใดขอจงส�าเร็จผลสมพระราช

ประสงค์ทกุประการ ขอให้ทัง้สองพระองค์เสด็จอยูเ่ป็นม่ิงขวญัของประเทศไทยไปตลอดกาล

เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงมีพระราชด�ารัสตอบขอบใจ

ชาวจังหวัดเลย และรับสั่งถึงความทุกข์ยากล�าบากของราษฎร ทรงเป็นห่วงและขอให้ทุก

คนมีความมานะอดทนในการท�ามาหากิน และนอกจากการท�านาแล้ว ควรท�าครั่งด้วยเพื่อ

เป็นการเพ่ิมพูนรายได้อกีทางหนึง่ แล้วทรงขอให้ทกุคนสามคัคกีลมเกลยีวกนัเพือ่ชาตบ้ิาน

เมืองต่อไป หลังจากทรงไต่ถามทุกข์สุขของราษฎรโดยทั่วกันแล้ว ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง

ไปทอดพระเนตรกิจการของชลประทานน�้าหมาน มีนายจ�าลอง อัตนโถ นายธัญญา  

ผลสมบตั ินายอทุยั จ�าเรญิพฤกษ์ และนายรงัษ ีศริริงัษ ีเฝ้ารับเสดจ็ และเสวยพระกระยาหาร

กลางวันท่ามกลางเสียงดนตรไีทยจากคณะครทูีจั่ดมาขบักล่อมอยูต่ลอดเวลา ได้พระราชทาน

เหรียญรัตนาภรณ์โดยทั่วกัน จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงขับรถพระท่ีนั่ง

ทอดพระเนตรบริเวณเมืองเลยด้วยพระองค์เอง แล้วเสด็จต่อไปยังสนามบินจังหวัดเลย ซึ่ง

มรีาษฎรเฝ้ารบัเสดจ็อย่างคบัคัง่ ทรงขบัรถพระทีน่ัง่ผ่านแถวราษฎรเพือ่ให้ได้ชมพระบารมี

โดยใกล้ชิดจนถึงเวลาที่เครื่องบินพระที่นั่งพร้อมที่จะน�าเสด็จต่อไปยังจังหวัดอุดรธานี

 การเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรเมืองเลยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแรงกระตุ้นส�าคัญในการพัฒนาในเมืองเลยขนานใหญ่ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนพื้นที่กายภาพของเมืองผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเลยภายหลังการเสด็จฯ
 การพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานหลายๆ อย่าง มกีารรเิริม่พฒันาก่อนหน้าพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถจะเสด็จ

พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรในจงัหวดัเลยบ้างแล้ว อย่างไรกต็าม ผลของการพฒันาโดยมาก

ปรากฏขึ้นภายหลังการเสด็จฯ แทบทั้งนั้น โดยเฉพาะการเข้ามาของทางหลวงเส้นส�าคัญ

คือถนนมะลิวรรณ (ต้ังชื่อตามนายกระมน มะลิวรรณ อดีตนายช่างแขวงการทางจังหวัด

ขอนแก่น) ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเลยกับจังหวัดขอนแก่น เป็นสิ่งที่ปลดพันธนาการของ

พ้ืนท่ีทางกายภาพเมอืงเลยทีเ่คยขดัขวางการเคลือ่นไหวเดนิทางไปมาของผูค้นในเมอืงเลย

กบัผูค้นในท้องทีอ่ื่นๆ ของประเทศไทยลงอย่างสิน้เชงิ รวมทัง้ยงัเชือ่มคนเมอืงเลยกบัพืน้ที่

ชนบทตามอ�าเภอต่างๆ โดยรอบด้วย น�ามาซึ่งการรับรู้ความแตกต่างของกันและกัน ส่งผล

ให้เมืองเลยกลายเป็นทัง้ศนูย์รวมของหน่วยงานราชการและเป็นศนูย์กลางของความทนัสมยั

ในท้องถ่ินไปพร้อมกนัด้วย ทีส่�าคญักค็อืถนนมะลวิรรณยงัส่งผลต่อทศิทางการขยายตัวของ

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลยด้วย กล่าวคือ 

 ในช่วงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเลยยุคเริ่มแรกเมื่อครั้ง พ.ศ. 2479 

ทิศทางการขยายตัวของชุมชนในเมืองเลยเป็นไปอย่างช้าๆ โดยมีลักษณะเป็นแนวยาว 

(Linear Pattern) ตลอดแนวสองฟากฝั่งของถนนเจริญรัฐ ที่เป็นถนนสายหลักทั้งในด้าน

การปกครองและด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของส่วนราชการและตลาดซื้อขายแลก

เปลี่ยนสินค้า อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุงถนนเพื่อเป็นเส้นทางการคมนาคมระหว่าง

เมืองเลยกับภายนอก ได้ส่งผลให้ทิศทางการขยายตัวของชุมชนในเมืองเลยขยายตัวจาก

บริเวณถนนเจริญรัฐมาทางด้านทิศตะวันตก และเวลาต่อมา เมื่อมีการย้ายศาลากลางและ

ศูนย์ราชการจากกุดป่อง มาตั้งอยู่ริมถนนมะลิวรรณ ในปี พ.ศ. 2512 (สมัยนายก�าเกิง 

สุริยการ เป็นผู้ว่าราชการ) ยิ่งเป็นแรงผลักดันส�าคัญในการขยายตัวของชุมชนมาทางทิศ

ตะวันตกรอบๆ ศนูย์ราชการ พร้อมกันนัน้กม็กีารตดัถนนอกีหลายสายเพือ่เชือ่มต่อกบัถนน

มะลิวรรณ 

 ถนนมะลิวรรณจึงเปรียบเสมือนประตูบานใหญ่ที่เปิดเมืองเลยออกสู่โลกภายนอก 

พร้อมกับน�าพาผู้คนจากภายนอกเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ท�ามาหากินและสร้างความ

เปลี่ยนแปลงให้กับเมืองเลยควบคู่ไปด้วย โดยการตัดถนนมะลิวรรณเข้ามายังเมืองเลยนั้น 

คณุตาปรชีา เพชรสงิห์ หนึง่ในแรงงานทีม่ส่ีวนสร้างถนนเส้นดงักล่าว บรรยายถงึความยาก

ล�าบากในการตัดถนนเส้นนี้เข้ามาว่า (ปรีชา เพชรสิงห์. 2557: สัมภาษณ์)
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 “...(คุณตาปรีชา) เป็นคนภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองเลย

ช่วงปี พ.ศ. 2489 โดยมาท�างานเป็นคนขับรถสหประชาชาติเพื่อพัฒนาถนนจากผานกเค้า 

มาจังหวัดเลย สาเหตุท่ีเข้ามาน้ัน พอดีช่วงดังกล่าวนายทองหนัก สุวรรณสิงห์ เขาไปหา

คนท่ีขบัรถสหประชาชาตเิพ่ือพฒันาถนนจากเมืองเลยมาขอนแก่น พอดจีบโรงเรียนช่างกล

มาจากกรงุเทพฯ ซึง่สมยันัน้นอกจากขบัรถได้แล้วต้องซ่อมรถได้ด้วย โดยคมุรถมาทัง้หมด 

4 คัน เส้นทางจากขอนแก่นมาผานกเค้านั้นท�าเสร็จพอเดินทางได้แล้ว แต่จากผานกเค้า

มายังเมืองเลยยังเป็นทางเกวียน หน้าฝนไม่สามารถใช้ได้เลย และตรงผานกเค้าก็ยังไม่มี

สะพานข้ามน�้าพอง การข้ามต้องรอช่วงน�้าพองแห้ง ถ้าน�้ามากต้องรอๆ โดยข้ามมอตั้ง 

แคมป์เพื่อพัฒนาทางอยู่ตรงผานกเค้า 3 เดือน จากนั้น มาตั้งแคมป์เพื่อพัฒนาทางอยู่ตรง

ห้วยส้ม (ต�าบลห้วยส้ม อ�าเภอภูกระดึง) อีก 3 เดือน มาอยู่ที่ตาดข่า (ต�าบลตาดข่า อ�าเภอ

ผาขาว) อีก 1 เดือน อยู่ที่บ้านปากปวนที่วังสะพุง 2 เดือน และที่บ้านขอนแก่นใกล้ๆ ศูนย์

พัฒนาพืชไร่ อีก 6 เดือน ท�าทางส�ารองเพื่อให้รถพอเดินทางมาได้แล้วจึงค่อยเข้ามาอยู่ใน

ตัวเมืองเลย ...”

 ถนนมะลิวรรณที่ตัดเข้ามาเมืองเลยได้มีการตัดถนนในตัวเมืองเลยเพื่อเชื่อมต่อ

กับถนนมะลิวรรณอีกหลายสาย ได้แก่

 ถนนนกแก้ว เป็นถนนที่เชื่อมต่อกับถนนชุมสายตรงวงเวียนน�้าพุ ทอดตัวมาทาง

ด้านทิศตะวันตก ผ่านโรงพยาบาล ตัดถนนมะลิวรรณ เลียบก�าแพงข้างศาลากลางจังหวัด 

ไปสิน้สดุทีวั่ดป่านาฮุง ถนนนกแก้วตัง้ชือ่ตามนามสกลุนายชณุห์ นกแก้ว ผูว่้าราชการจงัหวดั

เลย ในช่วงปี พ.ศ. 2491-2494 (ทนง สุวรรณสิงห์. อ้างแล้ว)

 ถนนร่วมใจเป็นถนนทีเ่ชือ่มระหว่างถนนเจรญิรัฐกบัถนนมะลวิรรณ ตวัถนนทอดตวั

อยู ่ระหว่างถนนพิพัฒน์มงคลกับถนนนกแก้ว มีจุดเร่ิมต้นจากถนนมะลิวรรณข้าง 

โรงพยาบาลเมอืงเลย ไปตดักบัถนนเจรญิรัฐทีต่ลาดเมืองใหม่ จรดกบัสะพานข้ามแม่น�า้เลย

ทีส่ามารถเช่ือมกบัถนนเลย-นาด้วงได้ในพ้ืนท่ีชุมชนบ้านฟากเลย ชือ่ถนนร่วมใจ ตัง้ชือ่ตาม

การร่วมแรงร่วมใจของชาวเมืองเลยในการบริจาคที่ดินเพื่อสร้างถนน โดยการได้รับงบ

ประมาณจากทางรัฐบาลในสมัย ส.ส. ชาญยุทธ สุทธิรักษ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2518 (ประพนธ์ 

พลอยพุ่ม. 2557: สัมภาษณ์)

 ถนนร่วมมติร เป็นถนนเชือ่มระหว่างกดุป่องกบัชมุชนบ้านนาเขนิ ไปเชือ่มต่อกบั

ถนนมะลิวรรณทางด้านทิศตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยมีนายประชา บุญเนตร 

เป็นผู้บุกเบิกถนน ร่วมกับคุณลุงสุวิทย์ โปรณะ เป็นผู้สละที่ส่วนตนเพื่อใช้ในการสร้างถนน

(สุวิทย์ โปรณะ. 2557: สัมภาษณ์)
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ถนนจรัสสี เป็นบริเวณข้างโรงเรียนเมืองเลยกับศาลากลางจังหวัด ถนนจรัสสีตั้งตาม

นามสกุลของนายเฉลียว จรัสศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในช่วงปี พ.ศ. 2519-2520 ใช้

สัญจรไปมาระหว่างถนนมะลิวรรณกับชุมชนในด้านทิศตะวันตกของเมืองเลย ทั้งชุมชน

บ้านนาเขินและชุมชนบ้านนาหนองท่าแพ (ประพนธ์ พลอยพุ่ม. อ้างแล้ว)

 ต่อมาได้มีการตัดถนน ตรอก ซอย เพื่อเชื่อมถนนสายหลักเข้าหากัน เพื่อให้การ

เดนิทางสญัจรไปมาภายในเมืองเลยมีความสะดวกขึน้ รวมไปถงึการสร้างวงเวยีนหอนาฬิกา 

เพ่ือเป็นกลไกให้การเดนิทางเคลือ่นไหวในถนนที่ใช้สญัจรไปมาภายในตวัเทศบาลเมอืงเลย 

และเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง “ความเป็นเมือง” อันแตกต่างไปจากพื้นที่ “ชนบท” โดย 

วงเวียนแห่งแรกของจังหวัดเลยสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2505 สมัยร้อยต�ารวจโทเรือง  

สถนานนท์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งอยู่บนรอยต่อของถนนส่ีสายมาบรรจบกัน ได้แก ่

ถนนนกแก้วทางด้านทิศตะวันตก ถนนสถลเชียงคานทางด้านทิศเหนือ ถนนชุมสายทาง

ด้านทิศตะวันออก และถนนเสริญศรีทางด้านทิศใต้ ภายหลังวงเวียนดังกล่าวได้เปลี่ยนจาก

วงเวียนหอนาฬิกาเป็นวงเวียนน�้าพุ ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

 นอกจากถนนหนทางแล้ว สาธารณูปโภคด้านอื่นๆ ที่รัฐขยายลงสู่เมืองเลยก็เป็น

อกีปัจจยัท่ีสร้างความเปลีย่นแปลงให้เกดิขึน้กบัเมอืงเลย และมอีทิธพิลต่อการขยายตวัของ

ชุมชนในเขตเมืองเลยไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการเข้ามาของไฟฟ้า ในช่วง ปี พ.ศ. 2503 

ทีน่�าแสงสว่างและการใช้ชวีติในเวลากลางคนืมาสูเ่มอืงเลย มเีรือ่งเล่าเกีย่วกบัการน�าไฟฟ้า

เข้ามายงัเมอืงเลยเอาไว้ว่า ภายหลงัการเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรในพืน้ทีต่่างๆ ของ

ประเทศไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบาทสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี พ.ศ. 2498 สฤษดิ์ ธนรัชต์ เมื่อก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีมี

ความคิดที่จะด�าเนินตามเส้นทางเสด็จของพระเจ้าอยู่หัว กระทั่งในปี พ.ศ. 2503 สฤษดิ์ได้

เดนิทางมายงัเมอืงเลยและได้เดนิส�ารวจวถิชีวีติของผู้คนในตลาดเมอืงเลย ตามค�าบอกเล่า

ของคนท้องถิ่นที่ว่า

 “...เม่ือสฤษดิ์เห็นสินค้าที่ชาวบ้านน�ามาค้าขายมีแต่ของป่า สฤษดิ์ได้สั่งให้

ข้าราชการน�าอาหารทะเลจากขอนแก่นมาขายในเมอืงเลยให้ชาวบ้านได้บริโภคอาหารทะเล

บ้าง พอเดินมาถึงบริเวณหน้าโรงแรมไทยอุดมตรงกึ่งกลางถนนเจริญรัฐ เป็นเวลาค�่าพอดี 

เจ้าของโรงแรมไทยอุดมจึงได้น�าตะเกียงเจ้าพายุมาจุดเพื่อให้มีแสงสว่าง สฤษดิ์เห็นดังนั้น

จึงสั่งให้ข้าราชการน�าเอาไฟฟ้ามายังเมืองเลยโดยนายทองหนัก สุวรรณสิงห์ นายก

เทศมนตรีเทศบาลเมืองเลยขณะนั้นเป็นผู้รับมอบ และน�าเข้ามาติดตั้งยังบริเวณโรงไฟฟ้า

ในปัจจุบัน ครั้งแรกเมื่อน�ามาใช้ในเขตเทศบาลนั้น ชาวบ้านตื่นเต้นดีใจและชื่นชมนาย 
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ทองหนักเป็นอย่างมาก แต่เมื่อใช้ไปได้ไม่กี่วันเกิดติดๆ ดับ เพราะก�าลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ

กับความต้องการใช้ของชาวบ้าน จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านกลับต่อว่านายทองหนักว่าน�าเอา

เครื่องไม่ดีมาใช้ หรือไม่ก็หาว่านายทองหนักทุจริต...” (ทนง สุวรรณสิงห์. อ้างแล้ว)

 การสร้างถนนและทางหลวงขึ้นดังกล่าวนับได้ว่าเป็นส่ิงที่สถาปนาตัวตนของ

ประเทศไทยข้ึนมาบนประสบการณ์เดินทางและการขนส่งของมวลชน พร้อมกับปลด

พนัธนาการของพืน้ทีท่างกายภาพเมอืงเลยทีเ่คยขดัขวางการเคล่ือนไหวเดนิทางไปของผู้คน 

พืน้ทีป่ระเทศไทยในบรเิวณต่างๆ ซ่ึงรวมถงึเมืองเลยสามารถสัมผสัได้ด้วยประสบการณ์จริง

หรอืกลายเป็นความจรงิเชงิประจกัษ์ จนสามารถท�าให้คนจ�านวนมหาศาลตระหนักได้ถงึการ

เปลี่ยนแปลงและจินตนาการได้ถึงพื้นที่ประเทศไทยอย่างชัดเจนขึ้นมา ขณะเดียวกันไฟฟ้า

สาธารณปูโภคอืน่ๆ โดยเฉพาะไฟฟ้ากต็ามมาด้วยเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มเมืองเลยกบั

โลกภายนอกอีกหลายอย่าง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

 ควบคู่กันนั้นยังมีสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ที่ได้รับการพัฒนาใน

ช่วงเวลาเดียวกัน อาทิ โรงพยาบาลเมืองเลยที่ได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2494 

โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ จดัสรรเงนิงบประมาณ จ�านวน 500,000 บาท ให้

จังหวัดเลยจัดซื้อที่ดิน (ทะเบียนพัสดุ 13176 แปลงเลขที่ ลย.15) และปี พ.ศ. 2495 กรม

การแพทย์ได้จดัสรรงบประมาณมาให้จังหวดัก่อสร้างอาคารต่างๆ ได้แก่ ตกึอ�านวยการเรอืน

คนไข้ 25 เตียง บ้านพักผู้อ�านวยการ โรงพักศพ  ซ่ึงสร้างเสร็จและมีพิธีเปิดใช้อย่างเป็น

ทางการ  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2496 เป็นโรงพยาบาลขนาด 25 เตียง และต่อมาภายหลัง

ได้รับงบประมาณเพื่อขยายการบริการและก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมในเวลาต่อมา ส่งผลให้

โรงพยาบาลเมืองเลย จากทีเ่ป็นโรงพยาบาลจงัหวดัขนาดเลก็มจี�านวนเตยีงรองรับคนไข้ได้

เพียง 25 เตียง มีแพทย์เพียง 2-3 ท่าน ปัจจุบันสามารถให้บริการสาธารณสุขในด้านต่างๆ 

อย่างครอบคลมุไม่ว่าจะเป็นการส่งเสรมิสขุภาพ การป้องกนัควบคมุโรค การรักษาพยาบาล 

การฟื้นฟูสมรรถภาพ การดูแลสุขภาพในชุมชน (ข้อมูลทั่วไปโรงบาลเมืองเลย. 2557)

 การตั้งโรงเรียนเลยพิทยาคม ในด้านทิศตะวันตกของเมืองเลย ซึ่งเดิมทีโรงเรียน

เลยพิทยาคมเป็นโรงเรยีนทีร่วมโรงเรยีนสตรีเลย (โรงเรยีนประจ�าจงัหวดัหญงิ) กบัโรงเรยีน

สโมสรวิทยาลยั (โรงเรียนประจ�าจังหวัดชาย) ตามประกาศของกระทรวงศกึษาธกิาร เมือ่วนั

ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมวิสามัญศึกษา (กรม

สามัญศกึษา) ในการปรบัปรงุโรงเรยีนของรฐับาลทัว่ประเทศให้เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่ โดย

โรงเรียนรัฐบาลของจังหวัดใดก็ตามหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถรับนักเรียนได้ถึง 

2,000 คน ในปี พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการก็จะรวมโรงเรียนประจ�าจังหวัดชายและ
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โรงเรียนประจ�าจังหวัดหญิงเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียว ซึ่งในระยะเดียวกันนี้จังหวัดอื่นๆ  

ก็มีการรวมโรงเรียนประจ�าจังหวัดทั้งชายและหญิงเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียว เช่น 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนพิจิตร

พิทยาคม จังหวัดพิจิตร โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ โรงเรียน

สโมสรวิทยาลัย จึงต้องย้ายจากสถานที่เดิมที่มีพื้นที่เพียง 23 ไร่ (โรงเรียนเมืองเลยใน

ปัจจุบัน) มารวมกับโรงเรียนสตรีเลย ซึ่งมีพื้นที่ถึง 81 ไร่ 2 งาน 045/10 ตารางวา หลัง

จากมปีระกาศของกระทรวงศกึษาธกิารแล้ว นายสมสิน โทณะสุต ศกึษาธกิารจังหวดัเลยได้

ด�าเนินการย้ายโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนและได้แต่งตั้ง นายเฉลิม จิรนาท อาจารย์ใหญ่

โรงเรยีนสโมสรวทิยาลยั เป็นผูร้กัษาการในต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเลยพิทยาคม เมือ่

เริม่เปิดท�าการสอนในปี พ.ศ. 2515 จัดการเรียนแบบสหศกึษา มห้ีองเรียน 35 ห้อง นกัเรยีน

รวมทั้งสิ้น 1,468 คน เป็นชาย 758 คน หญิง 710 คน ครู-อาจารย์ 61 คน โดยมี  

ดร. ก่อ สวสัดพิานิชย์ อธบิดกีรมวสิามัญศกึษา และนายวจินิ สจัจะเวทะ ผูว่้าราชการจงัหวดั

เลย ได้ร่วมกันเปิดป้ายโรงเรียนเลยพิทยาคม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2515 (ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเลยพิทยาคม. 2557)

 รวมทั้งสถานที่คุมขังนักโทษ หรือ คุกที่มีการย้ายออกจากที่ตั้งบริเวณกุดป่องมา

อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 แล้ว และใช้สถานที่ดังกล่าวจัดตั้งวิทยาลัย

อาชวีะเลยขึน้แทน แต่ปัจจยัส�าคญัทีส่ดุทีม่อิีทธิพลต่อการน�าพาให้ทศิทางการขยายตวัของ

ชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงเลยขยายตวัมาทางทศิตะวันตก กค็อื การย้ายศาลากลางจงัหวดั

และส่วนราชการอ่ืนๆ จากบริเวณที่ตั้งเดิมที่กุดป่องมายังพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลาง

และศูนย์ราชการจังหวัดเลยในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2512 โดยเหตุผลของการย้ายศาลากลาง

และศูนย์ราชการจังหวดัเลยดงักล่าว กเ็นือ่งมาจากพืน้ทีส่่วนราชการบริเวณกดุป่องนัน้แออดั 

เพราะมีหลายหน่วยงานที่มีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวทั้งศาลากลางจังวัด ศาลจังหวัด 

สถานีวิทยุกระจายเสยีง ส�านกังานเทศบาล ดงันัน้จงึเกดิความไม่สะดวกต่อการเข้าไปตดิต่อ

ราชการของประชาชน (สัมฤทธิ์ สุภามา. 2557: สัมภาษณ์)

 ศาลากลางและศนูย์ราชการจงัหวดัเลย เริม่สร้างในช่วงทีน่ายก�าเกงิ สรุการ (พ.ศ.

2508-2512) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในปี พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ได้เสด็จฯ ดู

ความคบืหน้าของการก่อสร้างอาคารศาลากลางหลังใหม่พร้อมกบัได้เสด็จฯ เยีย่มพสกนกิร

ชาวจงัหวดัเลยท่ีมาเฝ้าบรเิวณสนามหน้าศาลากลางอย่างเนอืงแน่นและในวนัท่ี 5 กนัยายน 

พ.ศ. 2512 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพร้อมด้วยสมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ์ 

เสดจ็ประทบัเฮลคิอปเตอร์จากจงัหวดัอดุรธาน ีมายังสนามหน้าโรงเรียนสโมสรวทิยาลัยเพือ่
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ประทับรถพระที่น่ังไปเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดเลย และพระราชทานพระพุทธนว-

ราชบพิธ ให้แก่นายก�าเกิง สุรการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปประจ�า

จังหวัดเลย (ส�านักงานจังหวัดเลย. 2557)

 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ นานา ในเมอืงเลยทีเ่ข้มข้นอย่างมากภาย

หลังการสด็จฯ น�าพาให้พ้ืนที่เทศบาลเมืองเลยแตกต่างไปจากพื้นที่ชนบทรอบนอกอย่าง

ชดัเจน ไม่เพียงแค่การเป็นศนูย์ราชการซ่ึงรวมอ�านาจด้านการบริหารปกครองเท่านัน้ พ้ืนที่

ในเขตเมืองหรือตลาดยังเป็นแหล่งรวมของความทันสมัยนานาชนิดที่กระจุกตัวรวมอยู่ท่ี

พืน้ทีเ่มอืง ตวัอย่างเช่น กจิการโรงหนังและการเสพมหรสพทันสมัยทีแ่พร่หลายในเมืองเลย

นับตั้งแต่ ช่วงปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา โดยเฉพาะโรงหนังในยุคพัฒนานี้ มีโรงหนังในตัว

เมืองเลยอยู่หลายโรงด้วยกัน (ปรีชา เพชรสิงห์. อ้างแล้ว)

 นอกจากการเสพมหรสพสมัยใหม่อย่างเช่นภาพยนตร์แล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาพร้อมการขยายตัวของธุรกิจของคนจีน เช่น การถ่ายรูป คุณ

วิชัยเจ้าของร้านถ่ายรูปรามาโฟโตกล่าวว่าในช่วงแรกที่เข้ามาในเมืองเลยตัดสินใจเปิดร้าน

ถ่ายรูป ลงทุนด้วยเงิน 20,000 บาท ในช่วงแรกที่เปิดร้านมีจ�านวนลูกค้าสนใจมาถ่ายรูป

จ�านวนมาก แม้จะมร้ีานถ่ายรปูอยูห่ลายร้านกต็าม โดยกลุม่ลกูค้าโดยส่วนใหญ่จะเป็น กลุม่

ข้าราชการ และไทบ้านนอกเมืองท่ีมักเข้ามาตลาดช่วงวนัศลีหรือวนัพระ หลังจากทีเ่ปิดร้าน

ได้ 5 ปี ท�าให้สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นก�า (วิชัย วิริยันเมฆ. 2557: สัมภาษณ์)

 ความทันสมัยที่มาพร้อมกับการพัฒนานี้ยังรวมไปถึงสถานเริงรมย์ในช่วงเวลา

กลางคืน ที่เข้ามาพร้อมแสงสว่างของไฟฟ้าในเมืองเลย เช่น ธุรกิจไนต์คลับ ซึ่งมีริมน�้า

ไนต์คลับเป็นสถานที่แรกที่เปิดบริการในจังหวัดเลย ริมน�้าไนต์คลับตั้งอยู่บริเวณริมน�้าเลย

ฝั่งตะวันตก หลังโรงแรมภูหลวง โดยในช่วงแรกท่ีเปิดหากชายใดเข้าไปใช้บริการก็จะถูก

นินทาในเชิงล้อเลียนให้รู้กันทั่วทั้งตลาด (ปรีชา เพชรสิงห์. อ้างแล้ว)

 รวมความแล้วภายหลังจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชและพระบาทสมเดจ็พระบรมราชนินีาถจะเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรในจงัหวดัเลย

ในปี พ.ศ.2498 นับเป็นห้วงเวลาที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดยุคหนึ่งของเมือง

เลย อันเนื่องมาจากการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะในทางโครงสร้างพื้นฐาน และวิถีชีวิต

สมัยใหม่ที่แผ่ขยายเข้ามายังเมืองเลย ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�าให้พ้ืนที่ชุมชนในเขต

เมืองเลยเริม่มีความแตกต่างกบัพืน้ทีช่นบททีอ่ยู่ในต่างอ�าเภออย่างชดัเจน ทัง้การเป็นศูนย์

รวมหน่วยงานราชการท่ีท�าหน้าที่ในการปกครองและบริการประชาชน ตลอดจนการเป็น

ศูนย์รวมความทันสมัยที่แผ่ขยายเข้ามาจากภายนอก เหตุดังนั้น ชุมชนในเขตเมืองเลยจึง

ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชนบทจังหวัดเลยไปโดยปริยาย 
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“เมืองเลย”หลังการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 การพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดังกล่าวสอดรับกับทรัพยากรด้านการ

ท่องเทีย่วทีเ่มอืงเลยมอียู่มากล้นได้เป็นอย่างด ีกระทัง่ส่งผลให้จงัหวดัเลยกลายเป็นจดุหมาย

ปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าไปเที่ยวชม ซึ่งก่อนหน้านั้น แม้เลยจะเป็นเมืองที่

มีทรัพยาการทางการท่องเที่ยวหลายแห่ง ทั้งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีโอบล้อมด้วยภูเขา

สลบัซบัซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลมุเหนือยอดภ ูอดุมไปด้วยพชืพรรณป่าไม้นานาชนดิ 

เช่น ภูกระดึง ภูเรือ เชียงคาน หรือท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่เลยมีประเพณีวัฒนธรรมอัน

มีเอกลักษณ์แตกต่างไปจากถ่ินอ่ืนซ่ึงได้แก่ การละเล่นผีตาโขน ผีขนน�้า ฯลฯ แต่ด้วยข้อ

จ�ากัดทางระบบการคมนาคมขนส่งอันเป็นปัจจัยส�าคัญของการเดินทางท่องเที่ยวที่ยังไม่

สมบรูณ์ เพราะการท่องเทีย่วจ�าเป็นต้องมีเส้นทางหรอืโครงข่ายขนส่งทีส่ามารถเข้าถงึแหล่ง

ท่องเที่ยว ตลอดจนสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับพื้นที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ แต่ถ้าขาดการ

คมนาคมขนส่งที่ดีแล้ว แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวแห่งนั้นจะมีความสวยงามน่าประทับใจหรือมี

คุณค่าสูงเพียงใดก็ตาม แหล่งท่องเที่ยวแห่งน้ันย่อมไร้ความหมายไปโดยปริยาย (บุญเลิศ 

จิตตั้งวัฒนา. 2548: 51) ซึ่งในเมืองเลยกว่าระบบการคมนาคมขนส่งจะเสร็จสมบูรณ์ก็ล่วง

เลยเข้าสูช่่วงทศวรรษ 2500 เข้าไปแล้ว หรอืในประเดน็ด้านการขาดส่ิงอ�านวยความสะดวก

ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับความสุข ความสบาย และความ

ประทับใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีจ�าเป็นต่อการยังชีพ ที่เรียกกันว่า 

“สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน” เช่น ระบบการสื่อสาร ระบบน�้า ระบบไฟฟ้า การสุขาภิบาล 

การสาธารณสุข ฯลฯ ซ่ึงในเมืองเลยสิ่งเหล่าน้ีได้รับการสร้างสรรค์และปรับปรุงขึ้นในช่วง

เวลาที่ไม่ห่างจากระบบการคมนาคมขนส่งเท่าใดนัก 

 ดังน้ัน ภายหลังการเสด็จฯที่การคมนาคมและสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่การเดิน

ทางท่องเที่ยวในเมืองเลยได้รับการปรับปรุงขึ้น จึงส่งผลให้ “พื้นที่ท่องเที่ยว” ในเมืองเลย

เริ่มเป็นรู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง และเมืองเลยเองได้ถูกการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย หรือ ททท. ก�าหนดให้เป็น 1 ใน 9 จังหวัดที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศและเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสานที่ ททท. เข้ามาจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการ 

ท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา

 อน่ึง ผลจากการเจริญเติบโตขึ้นของเมืองเลยภายหลังการเสด็จฯเพื่อให้การวาง

ผังเมืองสอดรับกับการขยายตัวของเมือง จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของ
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เมืองเลยให้กว้างขวางขึ้น จาก 5.06 ตารางกิโลเมตร เป็น 12.41 ตารางกิโลเมตร (ตาม

ความในมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวดเลย 

พุทธศักราช 2524 (ราชกิจจานุเบกษา. 2524)

บทสรุป
 การเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรเป็นพระราชกรณียกิจส�าคัญประการหนึ่งที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ส�าหรับจังหวัดเลยจังหวัดเล็กๆ แห่งหนึ่งในภาคอีสาน นั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระองค์พระราชทานพระราชด�าริ

ในโครงการต่างๆ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและเสด็จมาปฏิบัติพระราชภารกิจตลอดจนเย่ียม

พสกนิกรชาวเลยหลายครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรชาว

จังหวัดเลยครั้งแรก ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 นั้น ได้สร้างความปิติยินดี

และปลาบปลืม้แก่ชาวเลยโดยถ้วนหน้า และยงัผลต่อการกระตุน้การพฒันาและน�าพาความ

เจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองเลยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้สอดรับกับ

ทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวท่ีเมืองเลยมีและส่งผลให้จังหวัดเลยกลายเป็นจังหวัดที่มี

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศและภาคอีสาน
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